



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ที่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Do's and Don'ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

เรียน ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

เรื่องเดิม ด้วยจังหวัดสุโขทัย ขอให้แจ้งประกาศ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต้องมีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ตัวชี้วัด ย่อย ที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประเด็นคำถามข้อที่ ๔๐ เรื่อง การขับเคลื่อนจริยธรรม ให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่อไปด้วย

ข้อเท็จจริง ข้าพเจ้าผู้รับผิดชอบโครงการ ITA ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ขออนุญาตนำเรียนประกาศดังกล่าวฯ ให้ท่านศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ในกรณีนี้ ข้าพเจ้าผู้รับผิดชอบโครงการ ITA ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ได้ดำเนินการ ดังนี้

- ๑) ขออนุญาตแจ้งบุคลากรข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย ทุกท่านทราบ
- ๒) แจ้งประสานนายอภิรักษ์ รัตนรักษ์ ศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษ นำข้อมูลประกาศขึ้นบนเว็บไซต์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

นางอภัสรินทร์ ศิริวิทย์ภรณ์  
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

(นางอภัสรินทร์ ศิริวิทย์ภรณ์)  
ศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
20 มีนาคม 2566

(นางภคอร ป้อมแก้ว)  
ศึกษาพิเศษชำนาญการพิเศษ

<input checked="" type="checkbox"/>	ผู้อำนวยการ	
<input checked="" type="checkbox"/>	บริหารงานบุคคล	
<input checked="" type="checkbox"/>	นโยบายและแผน	
<input checked="" type="checkbox"/>	พัฒนาการศึกษา	
<input checked="" type="checkbox"/>	นิเทศ ติดตามฯ	
<input checked="" type="checkbox"/>	เอกชน	
<input checked="" type="checkbox"/>	ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ	
<input checked="" type="checkbox"/>	ตรวจสอบภายใน	

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

12

# จังหวัดสุโขทัย

## Do's and Don'ts

การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

### ✓ Do's

### ✗ Don'ts

จงรักภักดีต่อประเทศชาติ รักษาผลประโยชน์ และรักษาความลับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ



ไม่ด้อยค่าความเป็นไทย หรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ

แสดงออกถึงความเคารพ เคารพ และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์



ไม่แสดงกิริยาอาการหรือวาจาที่ไม่ให้เกียรติ หรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

นำหลักธรรมตามศาสนาที่เคารพนับถือ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ



ไม่ลบหลู่ ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

สนับสนุนให้มีการปฏิบัติศาสนกิจ สืบทอด และทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน



ไม่จัดขบวนการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติศาสนกิจทั้งปวง

มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า



ไม่ควรกระทำให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติ

ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผล



ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความเสียหาย

มุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะ



ไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม

ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล



ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมาย กระทำผิด

อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวดเร็ว เต็มใจ ปราศจากอคติ ไม่เลือกปฏิบัติ



ไม่ละเลย เพิกเฉยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

เสมอภาค เป็นธรรม และเที่ยงธรรม



ไม่แสดงกิริยาอันเป็นการคุกคามทางเพศ



กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสุโขทัย

โทร. ๐๕๕ - ๖๑๑ ๖๑๙ ต่อ ๒๒๙๖๘

**ทะเบียนรายชื่อศึกษานิเทศก์**  
**กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย**

เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Do's and Don'ts การปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือน

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	วัน/เดือน/ปี	หมายเหตุ
๑	นางอภัสนันท์ ศิริวิทย์ชัยภรณ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		21 มี.ค. ๖๖	
๒	นางวรรณทนา ละจุ่ม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		21 มี.ค. ๖๖	
๓	นายนิเวศ พุ่มอำ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		21 มี.ค. ๖๖	
๔	นางภคอร บ่อมแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	-		1๗/๓๖/๖๖
๕	นางสาววารีย์ เกตุอ่อน	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		21 มี.ค. ๖๖	
๖	นายยศวัฒน์ พุดตาล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		21 มี.ค. ๖๖	
๗	นางสาวนงนุช พันธุ์จ้อย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		21 มี.ค. ๖๖	
๘	นางสาวสรณารักษ์ ปานดำ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		21 มี.ค. ๖๖	
๙	นายออกนิษฐ์ รัตนรักษ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ		21 มี.ค. ๖๖	
๑๐	นางเมตตา สุพัฒน์	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน		21 มี.ค. ๖๖	